

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน วัน เดือน ปี 3 ส.ค. 2561 หน้า 6 เรื่อง กกพ.

‘ศิริ’ เร่งถกสรรหา ‘กกพ.’ ใหม่

- มี กก.ไขก๊อกรุด 3 คนไม่รู้ใช้ กม.ใด
- เตรียมหาหรือคค.รถโดยสารใช้ปี 20

‘ศิริ’ เผยล่าสุดมี กก.กกพ.ลาออกครบแล้ว 3 คน เตรียมหาหรือสรรหาใหม่แต่ด้วยวิธีใดนั้นยังไม่ชัด เหตุ กก.ชุดเดิมถูกตั้งโดย ม.44 หนุนใช้ปี 20 ต่อเนื่อง เล็งหาหรือคค.มาคค.ให้รถโดยสารสาธารณะใช้

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือส่งเสริมการใช้งานถังแก๊สจากดีเซลแก๊สพิเศษ ปี 20 ที่โรงงานปูนซีเมนต์ ทีพีไอ จ.สระบุรี ว่า จากสถานการณ์น้ำมันดิบสันดาตและราคาตกต่ำ กระทรวงพลังงานมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ด้วยการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลแก๊สพิเศษ ปี 20 โดยในเร็วๆ นี้จะหาหรือ

กับกระทรวงคมนาคม (คค.) เพื่อขอให้สนับสนุนการใช้น้ำมันดีเซลแก๊สพิเศษ ปี 20 ในรถโดยสารสาธารณะทั้งรถแเล่ รถ บขส. และรถไฟ ทั้งนี้ปัจจุบันมียอดขายปี 20 อยู่ที่ประมาณ 1 ล้านลิตร/เดือน

นายศิริกล่าวว่า เหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซินน้ำน้อยใน สปป.ลาว แดงนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้รับการรายงานว่าจะส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งขายในประเทศไทย ซึ่งหากต้องเลื่อนการขายไฟฟ้า

เชิงพาณิชย์ (ซีโอดี) ออกไปจากเดิมที่กำหนดจ่ายไฟในปี 2562 นั้นก็ไม่กระทบต่อการใช้ไฟในประเทศ เนื่องจากยังมีสำรองไฟฟ้าที่เพียงพอ

นายศิริกล่าวว่า ส่วนกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) นั้นล่าสุดได้รับรายงานว่ามีคณะกรรมการ 2 คนสมัครใจลาออกแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นใคร และนอกจากนี้ยังมีนายไกรสิทธิ์ วรรณสุต ซึ่งอายุครบ 70 ปี ซึ่งจะต้องออกด้วยเพราะต้องเกษียณตามกฎหมาย ทั้งนี้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดว่าคณะกรรมการที่ดำเนินงานครบวาระ 3 ปี แล้วต้องลาออก เท่ากับว่าขณะนี้ครบแล้ว 3 คน ดังนั้น จึงต้องสรรหาใหม่แต่ด้วยวิธีการใดนั้นกำลังหารืออยู่ เนื่องจากคณะกรรมการปัจจุบันถูกแต่งตั้ง ม.44 ซึ่งต้องดูว่าหากจะแต่งตั้งคนใหม่ จะยึดกับกฎหมายใดและยืนยันว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุด นายชัยวัฒน์ โควาวิสารวัช ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันบางจากขายปี 20 อยู่ที่ 800,000 ลิตร/เดือน ซึ่งลูกค้าหลักก็คือบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่มีความต้องการใช้อยู่ 500,000 ลิตร/เดือน ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าปริมาณขายปี 20 ภายในสิ้นปีนี้จะขยายตัวเป็น 2.5-3 ล้านลิตร เนื่องจากเบื้องต้นมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมแล้วกว่า 20 ราย รวมถึงในเรือดำน้ำเจ้าพระยาด้วย

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือทีพีไอพีแอล กล่าวว่า บริษัทใช้น้ำมันดีเซลปี 20 กับรถดีเซลทุกชนิด ซึ่งผลการใช้น้ำมันดีเซลใจ จึงอยากให้ผู้ใช้รถดีเซลเครื่องยนต์ และยานพาหนะขนาดเล็ก-ใหญ่ ลองหันมาใช้ น้ำมันปี 20 เพราะดีต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้น เพราะสามารถลดการนำเข้าได้ อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มให้มีรายได้ดีขึ้น

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ โปสทูเดย์

วัน เดือน ปี 3 ส.ค. 2561

หน้า A5 เรื่อง กกพ.

พลังงานวิงวอน ตั้งเรกูเลเตอร์ ยังไร้ข้อสรุป

โปสทูเดย์ - “ศิริ” ยังไม่สรุปการจัดสรรเรกูเลเตอร์คนใหม่ รอเคาะจะเลือกใช้กฎหมายใด ยันดำเนินการให้เร็วที่สุด

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ความชัดเจนเรื่องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือ เรกูเลเตอร์ ยังเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด ล่าสุดมีการรายงานจาก กกพ. มาแล้วว่าจะมีผู้สมัครใจใช้วิธีลาออก 2 คน แต่ยังไม่มีการแจ้งชื่อมาว่าจะเป็นคนไหน เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดของ พ.ร.บ.กำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ที่กำหนดว่าคณะกรรมการที่ดำเนินงานครบวาระ 3 ปี แล้วต้องจับสลากออก 3 คน เพื่อจัดสรรคนใหม่มาทำงานแทน

“ตอนนี้เรากำลังหารือกันอยู่ว่าจะดำเนินการจัดสรรคนใหม่ด้วยวิธีใด เนื่องจากคณะกรรมการปัจจุบันถูกแต่งตั้งมาจากกฎหมายมาตรา 44 ซึ่งต้องดูว่าหากจะแต่งตั้งคนใหม่ จะยึดกับกฎหมายใด แต่ยืนยันว่าจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด แต่ก็ไม่ได้มีกำหนดกรอบเวลาไว้” นายศิริ กล่าว

อย่างไรก็ตาม การที่มีผู้สมัครใจลาออก 2 คน แต่ต้องจัดสรรคนใหม่เข้ามาเป็น 3 คนนั้น เนื่องจากเดิมมีคณะกรรมการที่ออกเนื่องจากมีอายุทำงานครบ 70 ปี และต้องเกษียณอายุตามกฎหมายไปนั้น คือ นายไกรสิทธิ์ วรรณสุต ถือว่าเป็นการออกแล้ว 1 คน เมื่อรวมกับอีก 2 คนที่ลาออกตอนนี้ก็จะครบ 3 คนตาม พ.ร.บ.ที่กำหนดไว้ข้างต้น

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนของประเทศไทย พบว่า ปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อนหลักของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 70-80% ซึ่งยืนยันว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวล แต่ได้สั่งการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จับตาสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ขณะที่เหตุการณ์เขื่อนเก็บน้ำเขเปียน-เขื่อนน้ำน้อยใน สปป.ลาว เสียหายนั้น ยังไม่ได้รับการรายงานว่าจะส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งขายในประเทศไทย

นายศิริ กล่าวถึงโครงการส่งเสริมการใช้แก๊สธรรมชาติ ปี 20 ว่าสถิติการขายปี 20 ในเดือนที่ผ่านมามีอยู่ที่ 1 ล้านลิตร/เดือน เป็นของบริษัท บางจาก กว่า 8 แสนลิตร/เดือน จากเป้าหมายการจำหน่ายที่ 15 ล้านลิตร/วัน กระทรวงจะดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปเพื่อให้ครบเป้าหมาย โดยจากการใช้งานของภาคอุตสาหกรรมยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ ■